

(ตัวอย่างร่างคำสั่ง)



คำสั่งจังหวัด

ที่ /๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีความรู้และเพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน นั้น

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูล ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตามสัดส่วนจำนวนตำบล รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๓ อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมและภารกิจงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้

๑. พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๒. พัฒนาการจังหวัด ประสานงานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตามเป้าหมายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลกำหนด
๓. พัฒนาการจังหวัด วินิจฉัยและสั่งการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาการจังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนเป็น ผู้ประสานงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัด